

บทบรรณาธิการ

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทออร์น ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562 ฉบับนี้ เผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงของบทความ ไปเป็นอย่างเคร่งครัดโดยผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง เพื่อให้คุณภาพของบทความอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขออภัยผู้อ่านและผู้เขียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนผู้อ่านทุกท่านว่า ในปี พ.ศ. 2563 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทออร์นได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาที่วารสารมุ่งเน้นในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิชาสหกิจชุมชน (Community Enterprise) วิชาสหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่แสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial Contributions) ที่นักปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนปรับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงบทความให้มีความเข้มข้นในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์จากบทความที่สามารถนำไปปรับพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคมและชุมชนได้ตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

การกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่วารสารมุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2563 ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาสหกิจชุมชน และวิชาสหกิจเริ่มต้น รวมถึงการปรับขั้นตอนกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงบทความให้มีความเข้มข้นในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญยิ่ง คือ การได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาในการพิจารณาถ้อยแถลงและประเมินคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่ ตลอดจนผู้เขียนทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความมาพิจารณาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ดิฉันในนามของกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทออร์นจะได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาและผู้อ่านท่านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ท้ายสุดนี้ กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเสนองานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทออร์น โดยสามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ URL: <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index> และจากเว็บไซต์วารสารที่ URL : <http://journal.feu.ac.th>